



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 69/2546

วันที่ 4 กันยายน 2546

คำกล่าวพิธีเปิด โดย
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
สำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10
โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуนา จังหวัดภูเก็ต
4 กันยายน 2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
ผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปค แขกผู้มีเกียรติ
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 และขอต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมที่สำคัญนี้ ผมมั่นใจว่าการประชุมนี้จะช่วยก่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประโยชน์ และมุ่งสู่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการรวมตัวทางการเงินที่มากขึ้นในระหว่างสมาชิกเอเปค

นอกจากการเข้าร่วมการประชุมเอเปคครั้งนี้แล้ว ผมหวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสที่จะออกไปสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยและชื่นชมความสวยงามของภูเก็ต ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะ “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่เต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มของเขตร้อน ซึ่งผมเห็นว่า เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจ

การที่เรารวมกันในวันนี้เพราะทุกคนมีความเชื่อร่วมกันว่า เอเปคเป็นกลุ่มความร่วมมือระดับเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง โดยจะเห็นได้จากสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีประชากร

รวมกันมากกว่า 2.5 พันล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP รวมกันแล้วมากกว่า 19 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองในสามของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสมาชิกเอเปค และจีน ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกก็ร่วมอยู่ในเอเปค ด้วย รวมทั้งสมาชิกอื่น ๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงและลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เอเปคจึงถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ครอบคลุมจำนวนประชากร ปริมาณการลงทุน การค้า และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง ซึ่งหากนำตัวเลขดังกล่าวมาพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า เอเปคมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก

ผมมีความยินดีที่เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสามารถต้านทานความไม่มั่นคงของภูมิภาคและของโลกได้ และสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจะเห็นได้จากภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอยู่จนถึงสิ้นปี อย่างไรก็ตาม เรายังจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด และการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ SARS เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบและสามารถทำลายความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสมาชิกเอเปคเขตเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งของภูมิภาค หรือแม้กระทั่งของโลกได้ในชั่วพริบตา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การประสานความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของเอเปคจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยผสมผสานจุดแข็งของแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปคเพื่อไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค เช่นเดียวกับการร่วมมือกันแก้ไขปัญหการก่อการร้าย อันจะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ พวกเราจะต้องร่วมมือกันต่อต้านการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค นอกจากนี้ พวกเราต้องร่วมมือกันขจัดปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการขจัดปัญหาเหล่านี้ จะสร้างโอกาสในขยายตัวทางเศรษฐกิจและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอเปคได้มีบทบาทซึ่งได้มีบทบาทสำคัญต่อการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคได้หารือและเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ มากมาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการพัฒนาของสมาชิกไปจนถึงประเด็นอื่น ๆ เช่น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่

ระบบการเงินภายในแต่ละเขตเศรษฐกิจและของภูมิภาค และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการก่อการร้ายและการฟอกเงิน

ผมมีความมั่นใจว่า การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคในปีนี้ จะมีผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณาถึงหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้อย่างที่กล่าวไว้ว่า “การเชื่อมโยงเศรษฐกิจแนวใหม่ : จากเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล” จะเห็นได้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคกำลังเชื่อมโยงความสำคัญที่มีมาตั้งแต่ในอดีตกับเป้าหมายในอนาคตเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนหัวข้อหลักของการประชุมระดับผู้นำเอเปคที่ว่า “โลกแห่งความแตกต่าง การเป็นหุ้นส่วนในอนาคต” นอกจากนี้ หัวข้อย่อย 3 หัวข้อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสุขภาพิชาต เวาวิศิษฐ ได้กล่าวถึงเมื่อครุ่นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายของการประชุมในปีนี้ ที่เน้นพัฒนาไปสู่อีกระดับหนึ่ง เพื่อมุ่งสูงเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของประชาคมเอเปค

หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจวิสาหกิจระดับฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค และผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการคลัง ซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างพื้นฐานความร่วมมือในภูมิภาคเอเปค ดังนั้น ผมจึงมั่นใจว่า พวกเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพิจารณาหาหนทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ภายใต้หัวข้อย่อยทั้ง 3 ดังกล่าว

เพื่อให้การประชุมบรรลุตามหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้อย่างที่กล่าวไว้ว่า “การเชื่อมโยงเศรษฐกิจแนวใหม่ : จากเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล” ผมใคร่ขอให้สมาชิกเอเปคพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจแนวใหม่อย่างจริงจังและสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างสมาชิกเอเปคให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาและการส่งเสริมตลาดพันธบัตรในภูมิภาค

พันธบัตรเอเชียจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงสร้างทางการเงินใหม่ในโลกแห่งความแตกต่างนี้ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของพวกเรา ซึ่งเป็นการนำเงินออมของเอเชียและแปซิฟิกมาทำให้เกิดความมั่งคั่งในภูมิภาค

ความสำเร็จของมาตรการริเริ่มเรื่องพันธบัตรเอเชียเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินในเอเปคที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเทียนไขที่ถูกจุดขึ้นแล้ว และจะสว่างไสวต่อไป

จากการที่ผมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผมรู้สึกได้ถึงความสำเร็จของสมาชิกเอเปค เช่นเดียวกับประเทศไทย ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง โดย GDP ได้ขยายตัวในระดับร้อยละ 6.7 ต่อเนื่องมาจากการขยายตัวที่ร้อยละ 5.3 ในปี 2545 แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวและภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบจากโรค SARS ก็ตาม ผมมีความมั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าร้อยละ 6 ในปี 2546

ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ กล่าวถึงการดำเนินการของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจเล็ก ๆ ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก แต่การบริหารเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน หรือ Dual Tracks ได้ทำให้ไทยมีการเติบโตที่สมดุล และลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 ที่ว่า “การเชื่อมโยงเศรษฐกิจแนวใหม่ : จากเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล” โดยแนวคิดหลักของการบริหารเศรษฐกิจแบบคู่ขนานนี้ มุ่งเน้นการกระตุ้นการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน และความร่วมมือทางการเงินระหว่างสมาชิกเอเปค ซึ่งการดำเนินนโยบายนี้จะเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในแต่ละเขตเศรษฐกิจและในระดับภูมิภาค

การกระตุ้นการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในนั้น จะเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับฐานราก และระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรการต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เราได้นำมาตรการริเริ่มต่าง ๆ มาใช้กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้จากการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน และธนาคารประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น และหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจน นอกจากนี้ เรายังได้ริเริ่มโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการและศักยภาพของการผลิต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองในระดับรากหญ้า โครงการ OTOP ตั้งอยู่บนแนวคิด “ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตรฐานสากล” ที่เน้น

การยกระดับคุณภาพของสินค้าท้องถิ่นที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีมาตรฐานสากล

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผมใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมสินค้า OTOP ที่ได้จัดแสดงอยู่บริเวณ Market Place ซึ่งท่านได้สัมผัสกับสินค้าไทยที่มีคุณภาพภายในโครงการดังกล่าว

ในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เราได้ออกมาตรการทางภาษี ซึ่งรวมถึงการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเพื่อจูงใจการลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรบางประเภท นอกจากนี้ เราได้จัดหาแหล่งเงินทุนและให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยได้จัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในขณะเดียวกัน เราให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงและการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล โดยสร้างบรรยากาศในด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาภาคส่งออกและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขึ้นมา เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้จัดทำความตกลงการจัดตั้งเขตการค้าเสรี หรือ FTA กับหลายประเทศ ซึ่งมีสมาชิกเอเปครวมอยู่ด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ปรับปรุงระบบพิธีการศุลกากร และการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร เพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอกล่าวถึงความปลื้มปิติที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ 11 ในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลักที่ว่า “โลกแห่งความแตกต่าง การเป็นหุ้นส่วนในอนาคต” ความแตกต่างที่กล่าวถึงในหัวข้อหลักนั้น หมายถึงความแตกต่างในสินทรัพย์และความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบระหว่างสมาชิกเอเปค ความเชื่อมโยงและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหมู่สมาชิกเอเปค จะขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างเราให้หมดไป และก่อให้เกิดความแข็งแกร่งแก่ภูมิภาคเอเปคโดยรวม ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในมิติใหม่ ที่จะก่อประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่าย

ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังใกล้เข้ามานี้ เราพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำจาก 20 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเดินทางมาเพื่อหารือประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง รวมทั้งร่วมกันกำหนดพันธสัญญาและวิสัยทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญเพื่อนำเสนอต่อการประชุมระดับผู้นำ ผมประสงค์ที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์กรอบความร่วมมือทางการเงินที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภูมิภาคของเรา

สุดท้ายนี้ ผมขอเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขสำราญในระหว่างที่พำนักอยู่ที่นี่ และมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับภูเก็ตและประเทศไทย

ขอขอบคุณ

